

Số: /TB - VNC

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2024 của một số địa phương, đơn vị

Thực hiện chỉ đạo của PGS.TS. Lương Thanh Cường - Phó Giám đốc Học viện về việc giới thiệu thông tin đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính kính gửi các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện danh mục đề xuất, đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2023 của một số địa phương, đơn vị (có *Danh mục kèm theo Thông báo này*).

Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến thông tin đến các nhà khoa học, giảng viên trong đơn vị tham gia, đăng ký thực hiện. Cá nhân có nhu cầu tham gia sẽ liên hệ trực tiếp với các cơ quan chủ quản để biết thông tin chi tiết và kịp triển khai theo đúng thời hạn hoặc Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính (trực tiếp ThS. Phùng Thanh Liêm, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu, số di động: 0903.415.579) để được hỗ trợ về thủ tục hành chính liên quan theo quy định.

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính thông báo đề Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Giám đốc Học viện (để b/c);
- PGĐ Học viện Lương Thanh Cường (để b/c);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc (để ph t/h);
- Viện trưởng (để b/c);
- Các Phó Viện trưởng;
- Đăng Website: Học viện, Viện;
- Lưu: VT, NCKH.

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

Nguyễn Minh Sản

DANH MỤC
CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG NĂM 2024 CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ
(Kèm theo Thông báo số: /TB-VNC ngày / /2023 của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU	GHI CHÚ
1	<p>* Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Thái Bình V/v hướng dẫn xây dựng, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2024</p>	<p>* Định hướng nhiệm vụ KH&CN:</p> <p>- Nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã hội, tổng kết thực tiễn, phát hiện những tiềm năng, nguồn lực và mô hình mới trong thực tiễn để tham mưu, tư vấn, cung cấp luận cứ khoa học, lý giải những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là những nội dung mà xã hội quan tâm nhiều năm chưa được giải quyết; dự báo tình hình và xu thế phát triển, làm cơ sở cho việc xây dựng chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển bền vững các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa; các chính sách cải thiện môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực; các giải pháp phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững, gắn với việc bảo vệ môi trường.</p> <p>- Nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống - lịch sử - văn hoá của Thái Bình; Các vấn đề về tôn giáo; Văn hoá ứng xử; Phát huy nguồn lực con người Thái Bình; Mô hình quản trị mới; Thực hiện chuyển đổi số, xã hội hoá trong phát triển văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo.</p>	<p>* Hồ sơ đăng ký:</p> <p>- Thông tin chi tiết về hồ sơ đăng ký và biểu mẫu đăng tại: website://sokhcn.thaibinh.gov.vn</p> <p>- Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn cuối nhận phiếu đề xuất trước trước ngày 21/4/2023.</p> <p>- Nơi nhận hồ sơ và thông tin liên hệ: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình, số 36A, Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, số điện thoại: 0227.3834.092.</p>

(Danh sách 01 đơn vị)./.